

MBA RADIO สถาบันวิทยุของชุมชน MBA สถาบันแรกของโลก*

นวัตกรรมการเรียนรู้ ธุรกิจ สบายๆ สไตล์ I AM MBA@SRIPATUM UNIVERSITY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ใครๆ ก็รู้ว่า MBA เป็นหลักสูตรยอดนิยมมาเป็นเวลานานและยังจะคงครองแชมป์ไปอีกนาน เช่นกันเพราะตลาดที่โลกใบนี้ยังมีการประกอบธุรกิจ มีนักธุรกิจ มีนักบริหาร การเรียนรู้เรื่องราว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางการเงิน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญอยู่เสมอ แต่การเรียนรู้ MBA ในยุคปัจจุบันนั้น ไม่ได้สิ้นสุดแค่ในห้องเรียน หรือแค่เรียนรู้เพิ่มเติมจากตำราในห้องสมุดเท่านั้น ด้วยคนในยุคนี้ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนต้องการรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เข้าถึงผู้เรียนตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เร่งรีบเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นหลายสถาบันการศึกษาจึงได้สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองจากระบบ E-learning เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้เรียน

MBA RADIO เป็นรูปแบบการเรียนรู้การบริหารธุรกิจแบบสบายๆ ที่แหวกแนวการเรียนรู้แบบดั้งเดิม คือเน้นการเรียนรู้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจในภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยรูปแบบการสนทนาความรู้ให้ผู้ที่ฟังรายการวิทยุได้รับทราบและเข้าใจในแนวคิด หลักการและกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน นวัตกรรมการเรียนรู้เช่นนี้แม้ว่าได้ดำเนินการแล้วในรูปแบบ Distance learning ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานหรือไม่ก็ในระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่มีการเรียนรู้แบบสารบบเชิงสบายๆ ที่แฝงด้วยความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่เป็นไปตามหลักสูตร MBA ดังนั้นการเรียนรู้ MBA จากสถานีวิทยุ MBA RADIO นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ใหม่ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสิ่งใหม่ๆ แปลก แตกต่าง และไม่หยุดนิ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่า MBA RADIO เป็นสถานีความรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยอินเทอร์เน็ต วัยกลางคน หรือวัยเกษียณอายุที่ต้องการแสวงหาความรู้ในการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ MBA RADIO ยังสร้างความสนุกสนาน รื่นเริงแก่นักศึกษาที่เรียน MBA อยู่ในระบบเดิมจนทำให้เกิดความสนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันสาระความรู้และความบันเทิงในรายการ MBA RADIO

อนาคตรูปแบบการเรียนรู้ MBA ที่ผู้เรียนชื่นชอบน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา และตลอดชีวิตด้วยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจแบบสบายๆ สไตล์ MBA RADIO เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดเวลาและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและการเรียนรู้การบริหารธุรกิจก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแคในห้องเรียนหรือในห้องสมุดเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ธุรกิจแบบง่ายๆ สบายๆ จากรายการ MBA RADIO ได้อีกด้วย

ตลอดเวลาเกือบ 1 ปี ที่ MBA RADIO: FM 88.25 สถานีวิทยุชุมชนที่ชื่นชอบการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอสาระความรู้และความสนุกสนานให้กับชุมชนที่ชอบการเรียนรู้เรื่องธุรกิจ และผู้มุ่งหวังที่จะได้รับความรู้สบายๆ สไตล์ MBA ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเสรีและตลอดเวลาจนทำให้เกิดผลตอบรับที่ดีจากผู้ฟังเป็นอย่างมากทั้งที่เป็นผู้ฟังของวิทยุชุมชน ย่านมหาวิทยาลัยศรีปทุม และจากการรับฟังในระบบ online MBA Radio ที่ <http://www.spu.ac.th> แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้เรื่องธุรกิจของหลักสูตร MBA สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ดังคำกล่าวที่ว่า **“เรียน MBA ที่ไหนอย่างไรไม่สำคัญ ขอแค่ให้ใจเราต้องการที่จะเรียน MBA ก็พอ”** การเรียนรู้ MBA ในห้องเรียนผู้เรียนต้องทุ่มเทและสละเวลามาเข้าระบบการเรียนรู้จากคณาจารย์ในห้องเรียนแต่หลายคนไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ MBA ในห้องเรียนได้ด้วยมีข้อจำกัดด้านเวลา ด้านทุนทรัพย์ MBA RADIO จึงเป็นช่องทางการเรียนรู้หนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจแบบสบาย ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานและ แม้ว่าหลายคนพลาดโอกาสที่จะรับฟังรายการ MBA RADIO ตอนออกอากาศ ทางรายการ MBA RADIO ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ทำการบันทึกเทปแล้วนำมาเผยแพร่ในระบบ Internet ทำให้ผู้สนใจรับฟังสามารถเลือกฟังรายการที่สนใจได้ตลอดเวลาแม้ว่าเดินทางหรือพำนักอยู่ต่างประเทศ

จากการที่ หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เผยแพร่ความรู้ MBA ในรูปแบบสบายๆ สไตล์ MBA RADIO และได้ประชาสัมพันธ์ใน businessweek.com ทำให้มีผู้สนใจจากทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ MBA ในรูปแบบ MBA RADIO ดังจะเห็นได้จาก <http://www.bschoolladmissionsformula.com> * ที่นำเสนอแนวคิด MBA RADIO ให้สังคมชาว MBA ทั่วโลกรับรู้ เพราะ MBA RADIO นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สนใจอยากเรียน MBA เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร MBA แล้วยังเป็นการแบ่งปันความรู้ทางการบริหารธุรกิจให้สังคมทั่วไปรับทราบ หากท่านสนใจรับฟัง MBA RADIO season 1 สามารถเปิดฟังย้อนหลังได้ที่ <http://www.spu.ac.th> และเตรียมพบกับโฉมใหม่ของ MBA RADIO season 2 ได้ที่ FM 88.25 ทุกวันพุธเวลา 13.00-15.00 น. ในต้นปี 2553 เป็นต้นไป แล้วพบกันคะ